

การยกเลิกมาตรการ Social Distancing ของสหราชอาณาจักร



ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ยกเลิกมาตรการการ Social Distancing ทั้งหมด โดยที่ผ่านมามีการจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถพบปะกันได้ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น โดยขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและสถานที่ที่ปิด หรืออากาศไม่ถ่ายเท โดยเฉพาะการใช้บริการในร้านค้าและการขนส่งสาธารณะที่ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

ผลจากการยกเลิกมาตรการ Social Distancing นี้ ส่งผลให้ธุรกิจ กิจกรรม และงานพิธี (Business, activities and events) สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติหลังจากที่ต้องปิดให้บริการไปเป็นระยะเวลาานกว่า 1 ปี โดยรัฐบาลอนุญาตให้สามารถเปิดไนท์คลับ และในส่วนของร้านอาหารและผับอนุญาตให้เปิดบริการได้เต็มรูปแบบ และอนุญาตให้สามารถดำเนินกิจกรรมการรวมตัวขนาดใหญ่ เช่น คอนเสิร์ต โรงภาพยนตร์ และ งานกีฬา ได้โดยไม่จำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วม รวมถึงยกเลิกมาตรการทั้งหมดสำหรับการรวมตัวในงานพิธีต่างๆ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้ามายังสหราชอาณาจักร โดยยกเลิกคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มสีเหลือง (Amber) โดยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วไม่ต้องทำการกักตัวหลังจากเดินทางมาจากประเทศกลุ่มสีเหลือง (จากเดิมต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน) ยกเว้นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสยังคงต้องทำการกักตัวเป็นจำนวน 10 วัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มสีเหลือง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้คนในสหราชอาณาจักรจำนวนกว่า 5 แสนคนได้รับคำเตือนให้กักตัวที่บ้านจาก Application NHS app ที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่ออยู่ใกล้กับผู้มีรายงานผลการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งต้องเข้ากักตัวเมื่อได้รับการแจ้งเตือน เนื่องจากการกลับมาดำเนินชีวิตปกติ เช่น การเดินทางไปทำงาน หรือเข้าสู่ที่ชุมชน อาจส่งผลให้ต้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่งผลให้สหราชอาณาจักรเกิดการขาดแคลนคนทำงานชั่วคราว ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าการแจ้งเตือนจาก Application นั้นเป็นเพียงข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองในการกักตัวเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการแจ้งเตือนโดยตรงจาก HNS จะต้องกักตัวตามกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้ภาคเอกชนเห็นว่าในขั้นต่อไป (19 สิงหาคม) รัฐบาลควรประกาศให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail :
info@thaitradelondon.com

หรือหากตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Antigen Test แล้วผลเป็นลบ ไม่ต้องเข้าสู่การกักตัวในกรณีที่ได้รับการแจ้งเตือนจาก NHS App

สำหรับความกังวลอื่นๆ เช่น การใช้ NHS COVID Pass ในสถานบันเทิงหรือในสถานที่ที่ผู้คนแออัดนั้น รัฐบาลยังคงพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ NHS COVID Pass หลังช่วงเดือนกันยายนซึ่งคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้ถึงช่วงอายุ 18 ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ โดยในขณะนี้ รัฐบาลยังคงขอความร่วมมือให้ nightclub และผู้จัดงาน event ขนาดใหญ่ ให้ใช้ the NHS Covid Pass ในการตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมงานได้รับวัคซีนครบโดสแล้วหรือยัง ทั้งนี้ ไม่มีกฎหมายบังคับให้ nightclub และ ผู้จัดงานทำตามคำขอของรัฐบาล

ที่มา: BBC News/The Financial Times/ UK Gov

ความเห็น สศต.

แม้ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยกเลิกมาตรการ Social Distancing ส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงขอให้ทุกคนตระหนักว่าโควิดนั้นยังคงอยู่กับชีวิตประจำวันของทุกคน และขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรการที่ยังคงบังคับใช้อยู่ เช่น ควรนัดพบระหว่างบุคคลในสถานที่เปิดหากสามารถทำได้ เปิดหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศ ทำการตรวจเชื้อเมื่อจำเป็น ฉีดวัคซีนเมื่อถึงคิว โดยรัฐบาลให้ความเชื่อมั่นว่าหากประชาชนทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตน ประเทศจะก้าวเข้าสู่อนาคตที่สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้ง

นอกจากนี้ มาตรการสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศที่ผ่อนคลายสำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีเหลือง (Amber) ที่รวมถึงประเทศไทยอาจส่งผลให้การเดินทางระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรทำได้ง่ายขึ้น แต่อาจต้องติดตามการประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นระยะ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะทบทวนรายชื่อประเทศในกลุ่มสีเหลืองทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งหากประเทศใดมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูงจะถูกจัดให้อยู่กลุ่มประเทศสีแดงทันที โดยผู้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากกลุ่มประเทศสีแดงนี้จะต้องเข้าสู่สถานที่กักตัวที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศโดยมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1,700 ปอนด์ ดังนั้น ในระยะนี้ หากผู้ส่งออกหรือนักธุรกิจมีความจำเป็นต้องเดินทางมายังสหราชอาณาจักรอาจต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สรุปโดย สศต. ลอนดอน